
 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co – Ordinator : DLD – C) 
กรณีพิเศษ แก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนม ในพื้นที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  

ครั้งที่ 5/2566 
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวินัย นาเอก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ 

2. ว่าที่ ร.ต.หญิงกานดา ไชยบาล แทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม ฯ 

3. นายสุรเชษฏ์ กระจายสี ปศุสัตว์อำเภอหันคา 

4. น.ส.จรรยาภรณ ์ นาคบัว เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

รายช่ือไม่มาประชุม 

1. นายกันตภณ ปภากรเกตุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ติดราชการ 

2. นายศิลาวุฒิ จันทวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ติดราชการ 

3. นายอัศวิน สายเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ติดราชการ 

4. นายอรุณ จันทร์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ สระบุรี 

ติดราชการ 

5. นายธวัชชัย อยู่ทะเล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ติดราชการ 

6. นายอลงกต โตแฉ่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง ติดราชการ 

7. นายสมยศ พวงแย้ม ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท ติดราชการ 

8. นายรัฐโรจน ์ โรจน์ธนดำรงค์ ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี ติดราชการ 

9. นายประสิทธิ มีผล ปศุสัตว์อำเภอเนินขาม ติดราชการ 

10. นายชาญศิลป์ สั่งสอน ปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเขตภากร แก้วแกมทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
2. น.ส.มาลิน ี เข็มเงิน นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อำเภอหันคา 
3. นายกฤตไชย คุ้มม่วง ประธานสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง 
4. นายพิรุฬ พลนิกร รองประธานสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง 
5. นายอธิป พบลาภ กรรมการ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง 
6. นางชิด โพธิ์แย้ม กรรมการ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง 
7. นายมีชัย บัวเถื่อน กรรมการ สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง 



เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. นายวินัย  นาเอก  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมาย
จากนายบุญฤทธิ์  ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทให้เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สภาพอากาศให้เฝ้าระวังเรื่องฝนทิ้งช่วงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพายุจะเข้า
อีกครั้งในวันที่ 26 – 30 กันยายน 2566 หลังจากนี้หากไม่มีพายุหรือลมมรสุมเข้า จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนฤดู
เป็นฤดูแล้ง ดังนั้นของให้เกษตรกรเตรียมวางแผนเก็บน้ำไว้ใช้ 

1.2 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยได้มอบนโยบายต่างๆ
ที่ได้แถลงต่อที่ประชุมจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราคือเรื่องการพักชำระหนี้ ซึ่งจะคุย
รายละเอียดกันเมื่อมคีวามชัดเจนจะได้ดำเนินการตามนโยบายต่อไป 

1.3 ขณะนี้ไดร้วบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จะดำเนินการ
สรุปปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาให้ดีที่สุด อีกทั้งยัง
ขับเคลื่อนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบทำความเย็นเก็บรักษานม เรื่องพืช
อาหารสัตว์รวมถึงแหล่งอาหารจะหาแนวทางทำ MOU ระหว่างโรงงานผลิตอาหารสัตว์กับเกษตรกรหรือสหกรณ์ 
และเรื่องสุขภาพสัตว์ เมื่อเราได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน จะสามารถวางแผนการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาโดยตรงเข้ามาช่วยแก้ไขให้ดีขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง/ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   3.1 การทดแทนแม่โคนมท่ีถูกทำลายเนื่องจากพบเชื้อบรูเซลโลซิส  
         สำนักงานปศุสัตว์จังหวัเดชัยนาทได้ดำเนินการทำหนังสือถึงส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้วอยู่ระหว่างรอการตอบกลับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
   3.2 แนวทางการดำเนินงานสำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถเลี้ยงโคนมต่อไปได้ 
    ว่าที่ ร.ต.หญิงกานดา ไชยบาล : เบื้องต้นได้ประสานกับกองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษแล้ว ยังไม่ได้คำตอบ เนื่องจากไม่มีต้น เรื ่องที ่จะไปหารือ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                  
ขอแนะนำแนวทางให้ตัวเกษตรกรหรือสหกรณ์ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าไม่สามารถเลี้ยงโคนมต่อไปได้ด้วย
สาเหตุอะไร ส่งให้กับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อให้ส่งต่อเรื่องถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทให้ดำเนินการ
ต่อไป 
    ประธานสหกรณ์ฯ : ปัญหาอยุ่ที่เกษตรกรไม่สามารถประเมินตัวเองได้ว่าไปต่อได้
หรือไม่ ที่ยอมเลี้ยงไว้เพราะกลัวผิดข้อสัญญา ถ้าปล่อยผอมตายไปก็จ่ายเป็นเงินเพียง 2,500 บาท ซึ่งหา กเป็น
อย่างนี้ต่อไป จะส่งผลให้ปริมาณโคนมในโครงการจะค่อยๆลดจำนวนลง ปริมาณน้ำนมที่สหกรณ์รวบรวมได้ก็จะ
น้อยลง และทำให้ผลประกอบการของสหกรณ์ไม่ดีเท่าที่ควร แต่หากมีทางออกให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถไปต่อได้



และสามารถคงปริมาณโคนมของโครงการไว้ได้ สหกรณ์ก็ไปต่อได้ เกษตรกรที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะไปต่อก็มี
กำลังใจในการเลี ้ยงต่อไป หากเป็นไปได้ขอให้เจ้าหน้าที ่โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื ่อเกษตรกรตาม
พระราชดำริ เข้ามาตัดสินใจและแนะนำแนวทางให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถไปต่อได้ 
    ประธาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทจะดำเนินการจัดทำหนังสือหารือกับกอง
งานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและสามารถตัดสินใจว่า
เกษตรกรรายใดไปต่อได้ รายใดไม่สามารถไปต่อได้ แล้วคนที่ไปต่อไม่ได้ต้องรับผิดชอบเรื่องใดบ้าง ถ้าเกษตรกร
ส่งคืนโคนมแล้วจะมีผลอะไรต่อตัวเกษตรกรบ้าง และโคนมที่เกษตรกรส่งคืนจะมีแนวทางการดำเนินการต่อไป
อย่างไรได้บ้าง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.3 แนวทางการดำเนินงานสำหรับโคนมที่ถูกกักอยู่ที่ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท 

          ว่าที ่ ร.ต.หญิงกานดา ไชยบาล : ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทได้
ดำเนินการทำหนังสือสอบถามไปยังกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบกลับเป็น
หนังสือจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตอนนี้เหลือโคนมของ นายมีชัย บัวเถื่อน ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  

           ประธาน : จากที่ได้ประสานกับกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษแล้ว ให้
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้เลย แล้วให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ทำรายงานทาง
ระบาดวิทยาแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบเพ่ือนำเรื่องเข้าปรึกษาหาแนวทางการดำเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.4 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์    

         นายสุรเชษฏ์ กระจายสี : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา ได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อ
กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทเรียบร้อยแล้ว  

          ประธาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทจะดำเนินการติดตามความก้าวหน้า
เรื่องการอบรบความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์กับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ  
  4.1 รายงานผลการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
    

ชื่อฟาร์ม ปัญหา ความต้องการ มาตรฐาน
ฟาร์ม 

สุนันท์ ฤทธิ์ทัพ  
นภาลัย นาคทอง 

 ปลูกคาวาเคด,ฮามาต้า 
มีแหล่งน้ำสาธารณะ 

GAP 

ประจักษ์ฟาร์ม  มีพ้ืนที่ปลูกหญ้าเพ่ิม5 ไร่ 
มีแหล่งน้ำสาธารณะ 

GAP หมด 
4 ต.ค. 
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ชื่อฟาร์ม ปัญหา ความต้องการ มาตรฐาน
ฟาร์ม 

ธงอธิปฟาร์มหรือหนูจวน
ฟาร์ม 

ใช ้น ้ำในสระข ้างให ้โคนมบริโภค
เนื่องจากน้ำปะปาไม่ไหลมา3เดือน
แล้วช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. สระน้ำจะ
แห้ง 
 

ช่วยเรื่องน้ำปะปา GAP 

วิจิตร ทนช่างยา มีปัญหาเรื่องมดลูกจำนวน 1 ตัว  GAP 
สมพงษ์  แซ่ลี้ 1.ปริมาณน้ำนมน้อย 

2.อาหารไม่เพียงพอ 
ต้องการแยกถังน้ำนม  

สุมาลี ลาบึง+หรั่ง สีบุญมา 1.ได้ลูกตัวผู้เยอะ  
2.โคนมรอทดแทน จำนวน 1 ตัว 

  

สงบ คุ้มครอง+ลักษิกา 1.มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ แก้ไข
แล้ว รอเป็นสัด 

  

สาธิต + กฤต ขำหลง  1.ระบบสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์ จำนวน 
1 ตัว 
2. โคนมรอทดแทน จำนวน 1 ตัว 

  

สมบูรณ์ ฟาร์ม 1.ไม่เป็นสัด จำนวน 1 ตัว 
2.ผสมติดยาก จำนวน 2 ตัว  

ปลูกคาวาเคด จำนวน 4 ไร่  

ชิด จันทร์แย้ม+วิชาญ+พร
ชัย 

 1.ปลูกแพงโกลาเดือนพ.ย. 
13 ไร่ 
2.ฮามาต้า รอปรับพื้นที่งบ
ของกรมพัฒนาที่ดิน 
3.ใช้น้ำฝน 

GAP 



 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ชื่อฟาร์ม ปัญหา ความต้องการ มาตรฐาน
ฟาร์ม 

กฤตไชย+ไพฑูน   GAP 
ชุมพล+อรพิน+กฤษณา   GAP 
พรยุภา+สนธยา 1.พ้ืนที่เป็นทางน้ำเขาผ่านไม่สามารถ

ตัดหญ้าได้พ้ืนที่ดินแฉะและยังมีเศษไม้
ไหลมากับน้ำ น้ำจะขังประมาณครึ่ง
ชั่วโมงแล้วหายไป หากต้องการปลูก
ต้องเช่าพื้นที่ 

 GAP 
หมด 22
ก.ค. 66 

นินัญญา+สิญาพัฒน์  1.มีสระน้ำ 2 สระ สระละ1
งาน 
2.มีแปลงหญ้าแพงโกลา+รูซี่ 
จำนวน 8 ไร่ 

GAP 

นันทนา+ไตรภพ 1.ยังไม่เป็นสัด จำนวน 2 ตัวไม่แสดง
อาการ หลังคลอดไม่แสดงอาการ เป็น
ระยะเวลา5เดือน 
2.ตรวจพบรังไข่เล็ก จำนวน 1 ตัว 
 

1.เปลี่ยนโคนม จำนวน 1 ตัว 
2.มีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมจำนวน 4 
ไร่ 
3.มีสระน้ำ 2 งาน มีน้ำตลอด
ปี 

GAP 
หมด 4 
ต.ค. 66 

ทุ่ง +บังเอิญ 1. อาหารไม่เพียงพอ 
2. คอกรีดไม่สะอาด 
3. พ้ืนที่เลี้ยงไม่เพียงพอกับจำนวนโค

นม 

1.มีพ้ืนที่ปลูกหญ้า จำนวน 1 
ไร่ 

 

ภิรมย์+สันติ 1.เป็นสัดไม่แสดงอาการ จำนวน 2 
ตัว 
2.ฉีดยากำจัดเห็บหมัดจึงไม่สามารถ
ส่งนมได้ 

  

น้อย+ศิรินทร 1.ไม่เป็นสัด จำนวน 1 ตัว 
2.มดลูกเล็ก จำนวน 1 ตัว 

1 .ต ้ อ งการปล ู ก เน เป ี ย ร์  
จำนวน 2 ไร่ 

2.ต้องการรูซี่ จำนวน 4 ไร่ 

3.มีสระหลวงมีน้ำตลอดปี 

GAP 
หมด 22 
ก.ค. 66 

รำเพย+กรรณิกา 1.กวางผสมล่าสุด 20 พ.ค. 66ไม่ได้
ผสม 

2.หมี ผสม12 ส.ค. 66 รอตรวจท้อง 

   เน่า ผสม 19 ก.ค. 66 รอตรวจ
ท้อง 

1.ขาดแรงงานตัดหญ้า  



 4.2 แผนการดำเนินงาน ของวันที่ 26 กันยายน 2566 

   กลุ่มที่ 1 

ชื่อฟาร์ม ปัญหา 
ฟาร์มพิรุฬห์ พลนิกร - 
ฟาร์มเสมียน ดวงประทีป - 
ฟาร์มศักดิ์ชัย จันทร์ศิลา - 
ฟาร์มเกษร พู่มมูล - 

 
   กลุ่มที2่ 

ชื่อฟาร์ม ปัญหา 
ฟาร์มสวิด แสงตะคร้อ - 
ฟาร์มมีชัย บัวเถื่อน - โคนมพบเชื้อบรูเซลโรซิลจำนวน 6 

ตัว 
ฟาร์มเกิน โตเรือง - 
ฟาร์มวิฑูรย์ มณีวงศ์ เหลือโคสาว 8 ตัว และยอมรับสภาพ

หนี้แล้ว 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ                                                                                                                                            

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 
                                              -ไม่มี-                                                                                        
    

 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

                                              -ไม่มี-                                                                                              

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.      

(ลงชื่อ)                             ผู้จดรายงานการประชุม 

       (นางสาวจรรยาภรณ์  นาคบัว) 
   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

 

(ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายวินัย  นาเอก) 
         หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ 
            สารสนเทศการปศุสัตว์ 

 


